

### ○ “บิกตู”ถามเอาเงินที่ไหน

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 ม.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงการแก้ปัญหาราคายางพาราที่ว่ารัฐบาลกำลังแก้ปัญหาทั้งระบบในทุกเรื่อง ทั้งยางพารา ข้าว และอื่น ๆ แต่รัฐบาลกลับถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลาว่าแก้ปัญหาไม่ได้คนอยากถามใครที่จะมาเป็นรัฐบาลว่าหากปล่อยให้โครงสร้างเป็นแบบเดิมจะแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเรื่องยางพาราอยากให้ทุกคนสบายใจขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้เริ่มจัดกระบวนการรับซื้อยางพาราให้สูงขึ้นโดยรัฐบาลและ คสช. จะเป็นผู้รับซื้อเอง เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตโดยตรง และนำมาใช้ภายในประเทศขณะนี้ยังไม่กำหนดว่าจะรับซื้อในราคาเท่าไร คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้ส่วนเกษตรกรจะพอใจมาตรการดังกล่าวหรือไม่คนไม่รู้ และประชาชนตัดสินใจเองว่าคุ้มหรือไม่เพราะการทำถนนด้วยยางธรรมชาติจะมีความแข็งแรงทนมากขึ้นไม่ต้องซ่อมแซมบ่อย ขณะนี้ทำถนนจากยางธรรมชาติในพื้นที่ภาคใต้ไปแล้ว 37 เส้นทาง ส่วนที่มีข่าวระบุว่ามีการหักหัวคิวยางมะคอบนั้น คนได้สั่งให้ดำเนินการเรื่องทั้งหมดแล้ว

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย หรือแกนนำ กปปส. เดิม ออกมาเสนอให้รัฐบาลรับซื้อยางพารา ในราคา 60 บาทต่อ กก. ว่า “ข้างเขา จะเอาเงินที่ไหนมาอุ้ม กำลังสร้างระบบไม่เอาระบบหรือจะให้อุ้มทุกอันเลขหรือจะไปหาเงินมาให้ผม ไม่ใช่ที่ผมใจร้ายผมเข้ามาเพราะสงสารคนเหล่านี้ ผมไม่ได้เข้ามาเอาเป็นเอาตายเขาเขาก็อ้อมเอาเป็นเอาตายกับผม”

### ○ ลั่นไม่คุยกับ“สุเทพ”

ทั้งนี้จะไม่มีการพูดคุยหารือกับนายสุเทพเพราะมีหน่วยงานที่กำกับดูแลอยู่แล้ว ตนไม่หารือกับใครทั้งนั้น หากพูดคุยกันก็จะมีปัญหาอีกข้อคือมวลชนอย่าไปเขียนให้วุ่นวาย จะไม่มีการพูดคุย ขอคำปรึกษาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยทำให้ราคายางพาราสูงถึง 120 บาทต่อ กก. แต่ถามกลับว่าทำได้อย่างไรเอาเงินที่ไหนมาทำให้สูงขึ้น ใช้เงินไปเท่าไรแล้ว ทำให้การปลูกยางมากขึ้นหรือไม่วันนี้ผลผลิตได้ปีละ 4.1 ล้านตัน ใช้จริงได้แค่ 1.4 ล้าน ส่วนอีก 3 ล้านตันที่เหลือขายหมด แล้วจะเอาเงินที่ไหนมาชดเชยหากคิดแบบนี้คนก็สามารถทำได้ เอาเงินรัฐบาลรับซื้อแล้วปล่อยให้เน่าในโกดัง เพราะไม่รู้จะขายใคร ทั้งนี้จะไม่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะเป็นคนละวิธีการกันทำให้การปลูกยางเพิ่มขึ้น มีผลผลิตสูงขึ้น เอาเงินที่ไหนไปชดเชย

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวต่อว่า สำหรับคนที่ จะออกมาเคลื่อนไหวก็ช่างเขา แต่คนจะทำใน ส่วนของตน ขออย่าสร้างความเดือดร้อนเพราะ ไม่อยากใช้อำนาจบาตรใหญ่ แต่ขอให้รู้ว่าวันนี้ อะไรคือกฎหมายอย่างไรก็ตามไม่ได้รู้สึกกดดัน เพราะกดดันตั้งแต่เริ่มเข้ามาวันแรก